

## **TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG TƯ VẤN, GIỚI THIỆU, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO PHẠM NHÂN SẮP MÃN HẠN TÙ TẠI TRẠI GIAM BỐ LÁ**

Sáng ngày 7/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại trại giam BỐ LÁ. Buổi tư vấn có sự tham gia của 89 phạm nhân. Đây là cơ hội để các phạm nhân được cập nhật thông tin về thị trường lao động, cũng như các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

Tại buổi tư vấn, ông Nguyễn Văn Nhân - Chuyên viên tư vấn Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đã cung cấp cho các phạm nhân những thông tin quan trọng về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp phù hợp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Nhân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo nghề trong việc nâng cao tay nghề, kỹ năng và khả năng cạnh tranh cho người lao động, đặc biệt là đối với những người từng phạm sai lầm.



*Ông Nguyễn Văn Nhân phổ biến các chính sách về việc làm, đào tạo nghề, vay vốn cho các phạm nhân*

Bên cạnh đó, tư vấn viên cũng đã phổ biến về chính sách vay vốn tín dụng của chính phủ dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Các phạm nhân được giải thích rõ ràng về thủ tục, điều kiện và quyền lợi khi tham gia chương trình này. Đây là những chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc giúp đỡ người ra tù tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trong suốt buổi tư vấn, tư vấn viên đã nhận được nhiều câu hỏi từ các phạm nhân. Những câu hỏi chủ yếu xoay quanh các chính sách đào tạo nghề và vay vốn, cho thấy sự quan tâm và ý thức hoàn lương của các phạm nhân. Họ muốn hiểu rõ hơn về các cơ hội mà chính phủ và xã hội dành cho mình, cũng như cách thức để có thể tham gia và hưởng lợi từ các chính sách này. Điều này không chỉ thể hiện sự nhận thức của các phạm nhân về tầm quan trọng của việc tái hòa nhập cộng đồng, mà còn cho thấy họ đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời, đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.



*Ông Nhân giải đáp những thắc mắc của các phạm nhân*

Chương trình tư vấn nghề nghiệp cho phạm nhân sắp mãn hạn tù tại trại giam Bồ Lá là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của xã hội đối với những người

từng phạm sai lầm, tạo cơ hội cho họ sửa chữa lỗi lầm và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Buổi tư vấn không chỉ mang đến cho các phạm nhân những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm việc làm, mà còn giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, nâng cao nhận thức và ý thức về bản thân, về cộng đồng. Đây là bước đệm quan trọng để họ tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

**TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG**